

## กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดคอร์สตัวเข้มการตลาดออนไลน์ สร้างเทคนิค พิชิตยอดขาย ดันสินค้า GI ไทย สู่แพลตฟอร์มออนไลน์

นายณรินทร์ ศรีสรรพวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ GI จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เปิดคอร์สตัวเข้มการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างเทคนิค พิชิตยอดขาย สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5

นางสาวกนิษฐา กังสวณิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขานรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้า และกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน โดยกิจกรรมการอบรม “ครบเครื่องเรื่องการตลาด GI รุกบุกตลาด Online” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับ GI ไทย โดยเฉพาะตลาด e-Commerce กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสาวกนิษฐา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปัจจุบันมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยสูงถึง 5.96 ล้านล้านบาท กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในการจำหน่ายสินค้า GI ผ่านตลาด e-Commerce จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยการอบรมเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง มีการทดลองโพสขายสินค้า การถ่ายภาพ การถ่ายคลิป การเขียนโพส เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) การตั้งราคา การจัดโปรโมชั่น ให้เหมาะกับแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงการปรับกลยุทธ์การค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ GI ทั่วประเทศ พร้อมขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และส่งผลให้รายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย”

นางสาวกนิษฐา กล่าวทิ้งท้าย “กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการจัดกิจกรรมและการอบรมให้ผู้ประกอบการ GI อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในประเทศและต่างประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง facebook GI THAILAND และสำหรับผู้สนใจหัวข้อ ในการอบรมครั้งนี้ ก็สามารถเข้าชมเพื่อดูคลิปการอบรมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube GI Thailand Official Channel”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
สิงหาคม 2567